
 

 

รายงานการประชมุ 
คณะกรมการจงัหวดั และหวัหนา้สว่นราชการ จังหวดักาฬสนิธุ์ 

ครัง้ที ่4/2561 
วนัพฤหสับดทีี ่26 เมษายน  2561  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องโสมพะมติร ชัน้ 4  ศาลากลางจงัหวดักาฬสนิธุ์ 

******************************* 

ผู้มาประชุม 

1. นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานที่ประชุม                      
2. นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. นายสนั่น  พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
4. นายธนูสินธ์  ไชยสิริ     ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. นายชาญชัย  คงทัน หัวหน้าส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
6. นายประจักษ์  จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
7. นายส าเริง  ม่วงสังข์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์  
8. นายวิชาญ  แท่นหิน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9. นายทวีศักดิ์  วินทะไชย (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. นายโชคชัย  ศรีหิรัญรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ 
11. นายอนันต์  พิมพะสาลี (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
12. นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ 
13. นายธนเสฏฐ์  ชัยสงคราม นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว 
14. นาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ 
15. นายจรูญ  ใจทาน (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ 
16. นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย  นายอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
17. นายผดุงศักดิ์  เอิบอ่ิม นายอ าเภอยางตลาด 
18. นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ  สุขสงค์ นายอ าเภอกมลาไสย 
19. นายพิชัย  ส่งสุขเลิศสันติ  นายอ าเภอกุฉินารายณ์ 
20. นายพลานุภาพ  ธพรค าแพทย์ นายอ าเภอท่าคันโท 
21. นายสมเจตน์  เต็งมงคล นายอ าเภอสมเด็จ 
22. นายเทพรัตน์  ตันตยานนท์ นายอ าเภอเขาวง 
23. นายสุเทพ  ชัยวัฒน์ นายอ าเภอห้วยเม็ก 
24. นายบุญจันทร์  สอนบุญตา    (แทน) นายอ าเภอค าม่วง 
25. นายสมชัย  โภคาเพ็ชร (แทน) นายอ าเภอร่องค า 
26. นายชนิพนธ์  สงวนสัตย์ นายอ าเภอนามน 
27. นายณฐพลธร ภูช่างทอง (แทน) นายอ าเภอสหัสขันธ์ 
28. นายก าธร  วิเชฏฐพงศ์  นายอ าเภอหนองกุงศรี 
29. นายไพโรจน์  จิตจักร์ นายอ าเภอห้วยผึ้ง 
30. นายวิรัตน์  ราชชารี (แทน) นายอ าเภอสามชัย 
31. นายพันธ์ศักดิ์  กุ่มดวง นายอ าเภอนาคู 
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32. นายวิทยา  มุลน้อยสุ นายอ าเภอดอนจาน 
33. นายประสูตร  หอมบรรเทิง นายอ าเภอฆ้องชัย   
34. พ.อ.ประวัติ  จารุตัน (แทน) ผู้บัญชาการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
35. พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท) 
36. พ.อ.ธนพันธ์ จันทร์ศิริ สัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
37. นายสุเทพ  ทวะลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
38. นางฐนิดา  ปัตตานี ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์     
39. นายสุรเดช  เคราะห์ดี นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
40. นายชาญยุทธ  โคตะนนท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 
41. นางสาวชิรภรณ์  ไสวอมร ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop 

Service Center : OSS) 
42. นายศักย์  ดาหาร  คลังจังหวัดกาฬสินธุ์      
43. นายไพโรจน์  รุ่งพนารัตน์ ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
44. นายโกวิท  ฉันทจิตร ธนารักษ์พ้ืนที่กาฬสินธุ์ 
45. นายทวีศักดิ์   แดนนาสาร (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่กาฬสินธุ์ 
46. นางสาวปรางทิพย์  ศิริอัมภรณ ์ (แทน) สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ 
47. นายรัชโยธิน มีพันลม ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
48. นายวราวุฒิ  เอี่ยมก าแพง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
49. นายเอนก  รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                          
50. นายรณชัย  ภูครองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                         
51. นายนิรุตต์  ศรีสร้อย (แทน) ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
52. นายณรงค์  นาควิริยะพงศ์ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 
53. นายอ าพล  จินดาวงค์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ 
54. นายธวัชชัย  ศรีธเรศ (แทน) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 
55. นายณรงค์ศักดิ์  ปิณฑดิษฐ์ (แทน) ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว 
56. นางจุฬานุช  ขาวอ่อน (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ 
57. นายชูศวัส อ่ าสุวรรณ หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ 
58. นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์   
59. นายขวัญชัย  ทัศคร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ 
60. นายนิติพงศ์  ศรีสันติธรณ์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
61. นางเพ็ญศรี ผุยมาตย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือ

เกษตรกรรมที่ 13 
62. นายภูผา  บัวบุญ หัวหน้าส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
63. นางพัทธ์วิรา  สุวรรณ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์  
64. นางมโนรัตน์  พวงรัต (แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 
65. นางสาวรุ่งอรุณ  คลาวันทึก (แทน) ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
66. นางวิจารย์  ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
67. นายชัยโรจน์  แก้วแกมแข (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
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68. นายกฤษฎา มะลิซ้อน  ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
69. นายจักรพงษ์  ถามุลตรี (แทน) ผอ.ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 16 
70. นายนิยม  กิติวงศ์ตระกูล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
71. นายสฤษฎ์  แสงอรัญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าล าปาว 
72. นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ 
73. นายสุพจน์  ปั้นทรัพย์ หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 
74. นายสวัสดิ์  มาลี โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์/บริษัททีโอที จ ากัด 
75. นางวราภรณ์  เปล่งแสง ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
76. นางบุญญาภา  เสนามนตรี ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 
77. นายพชรวิเชียร  สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
78. นายบุญธรรม  รอบคอบ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
79. นายมงคล  สกุลรุจินันท์ พลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
80. นายวิรัตน์  นามวงษา พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
81. นางสุรัตดาร์ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
82. นายปิยบุตร  จันทรนิมะ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
83. นายสุชาติ วิชชาวุธ แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
84. นางอุทัยวรรณ โกตระกูล จัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
85. นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
86. นางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
87. นางนารี โกเจริญ ประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
88. นายรัชพร วรรณค า (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
89. นายเจริญชัย  อนุเคราะห์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 24 
90. นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ (แทน) ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
91. นายภัทรนันท์ อิงภู (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
92. นางศิริพร  พิมพะนิตย์ ผู้อ านวยการ สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
93. นายสุเชาว์  ช่วยหาร (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
94. นายแพทย์ไพรัตน์  สงคราม (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
95. นายบรรพจน์ สุวรรณชาติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
96. นายรังสรรค์  สิงหบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
97. นางศุภาวี  บ ารุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
98. นายจ าเริญ  แก้วเพ็งกรอ (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
99. นายศุภเดช  การถัก ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

100. นายวัชระ สีสาร (แทน) ผู้อ านวยการกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
101. นายยุระ  บุตรกัณหา (แทน) ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดิน 
102. ร.ต.อ.อิทธิศักดิ์  วชิระพิพัฒน์กุล รักษาการในต าแหน่ง อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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103. นางสาวนฤมล  วิเชียรแสน รักษาการในต าแหน่ง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

104. นางวันเพ็ญ  ขุนทอง รักษาการในต าแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

105. พล.ต.ต.มนตรี  จรัลพงศ์ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 
106. พ.ต.ท.ทศพร  จิเนราวัต ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรยางตลาด 
107. พ.ต.อ.ระพีพัฒน์  อุตสาหะ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกมลาไสย 
108. พ.ต.อ.รัตน์ทัต ศรีพล ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกุฉินารายณ์ 
109. พ.ต.ท.ประทีป  ปัญโญวัตน์ (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรท่าคันโท 
110. พ.ต.อ.ทวีศักดิ์  รักษาศิลป์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสมเด็จ 
111. พ.ต.อ.คะเชนทร์  ยืนยง (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขาวง 
112. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ยุทธศรี (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรห้วยเม็ก 
113. พ.ต.อ.วัฒนา  เกษรมาลา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรค าม่วง 
114. พ.ต.อ.นิธิชาธัญญ์  นิติวัฒนานนท์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรร่องค า 
115. พ.ต.อ.ประยุทธ  อรัญโชติ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสหัสขันธ์ 
116. พ.ต.อ.พุฒินันท์  อ าพันธ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรหนองกุงศรี 
117. พ.ต.อ.อรุณรัตน์  ศรีเชียงสา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรห้วยผึ้ง 
118. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ มาศมาลัย (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสามชัย 
119. พ.ต.อ.โสณกุญช์  ทรัพย์สมบัติ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนาคู 
120. พ.ต.อ.ชนินทร์  จิตรแจ้ง ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนจาน 
121. พ.ต.อ.ณัฏฐ์ภาณพ  วัชรเสวี ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนามน 
122. พ.ต.ท.สยาม  จิตเพียร (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรฆ้องชัย 
123. พ.ต.อ.นพดล  ศรีชะตา ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรโนนสูง 
124. พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  วีระศิริ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรนากุง 
125. พ.ต.ต.วิชชุกร  ภูตา สารวัตรสถานีต ารวจภูธรแซงบาดาล 
126. พ.ต.ท.ประสิทธิ์  ปลื้มสุด สารวัตรสถานีต ารวจภูธรบ้านหนองเม็ก 
127. พ.ต.ต.วัชรไกร  ใหม่คามิ สารวัตรสถานีต ารวจภูธรล าปาว 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ติดภารกิจ) 

1. พ.ต.ทองรัตน์  อาจไพรัช หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเขาวง 
2. นายกิตติ  บัวละคร หัวหน้าสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. กาฬสินธุ์ 
3. นายบุญช่วย สงฆนาม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
4. นายสุทธินันท์  สามัคคี หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ าจืดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5. นายจารึก นาชัยเพิ่ม ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด

กาฬสินธุ์ 
6. นายสุรชาติ  เพ็งมีศรี ผู้อ านวยการส านักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ าเพ่ือ

เกษตรกรรมที่ 13 
7. นางพาขวัญ พวงมาลี หัวหน้าส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด

กาฬสินธุ์ 
  /8. นายเหรียญชัย.... 
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8. นายเหรียญชัย ทองดี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองล าปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
9. นางลาวรรณ  เลื่องลือ ผู้อ านวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. นายกฤษดา  ธีระชวาลวงศ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 
11. นายปิยวัฒน์ สุณะไตรย์  หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริ เทือกเขาภู

พาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
12. นายมิตรชัย  อานันทนสกุล ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) 
13. นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร 
14. นายกฤษณ์  จันทชุม หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าล าปาว 
15. นายอรุณ สุทธิรักษ์ หัวหน้าสถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ 
16. ดร.ฤิทธิบาน สุชีวะกุล หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยกาฬสินธุ์ 
17. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กส.เขต 1  
18. นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.กส.เขต 2 
19. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กส. เขต 3 
20. รศ.จิรพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
21. นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
22. นายชัยยา ยอดสง่า ผอ. ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
23. นายสิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
24. นางนันทิยา  แสงโสภาพรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
25. พ.ต.อ.ชัยพร  พงษ์ศักดิ์ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พ.ต.ท.สิทธิโชค  สิทธิโสภณ (แทน) ผู้ก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  
2. นายนพพงษ์ วงษ์เสนา จ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. นางสาวเปี่ยมลาภ อันทวาปี เสมียนตราจังหวัดกาฬสินธุ์ 
4.  นายไชยา  เครือหงส์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม 
5. นายพิพัฒน์ สิงคะกุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ 
6. นางสุดาวรรณ กล้าวิจารณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ 
7. นายกฤต  อรรคศรีวร ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
8. นางสาวสมพร จันทร์นนท์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสมควร วรโคตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

10. นายดิลก  ธารสมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
11. นายสุรวิทย์  ชวนจิตร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นายสมพงษ์  สุขทั่วญาติ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
13. นายยุทธพงษ์  วิชัยวงษ์ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
14. นางสาวเมวิกา หาญอาษา นิติกรปฏิบัติการ 
15. นายอานุภาพ จักรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
16. นายโดม  ศิลาแยง เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (สคบ) 
17. นายเสกสรร  รัตนเกื้อกูลกิจ จนท.บันทึกข้อมูล 
18. นางสาวอรอุมา อุสาพรหม จนท.บันทึกข้อมูล 

  /19. นางสาวจุฑามาศ.... 
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19. นางสาวจุฑามาศ ศิลาแยง จนท.บันทึกข้อมูล 
20. นางสาวฐิติมา ภูหนองโอง จนท.บันทึกข้อมูล 
21. นายพลรัตน์  เหลาแตว จนท.บันทึกข้อมูล 
22. นายธีรภัทร  บรรจงเลิศ จนท.บันทึกข้อมูล 
23. นายชัยพล ไชยค าม่ิง ประธานประชาสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

น าสวดมนต์ก่อนการประชมุ โดยส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวัดกาฬสนิธุ ์ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุ ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ ดังนี้ 

1 ร้อยต ารวจเอก อิทธิศักดิ์ วชิระพิภัทร์กุล (อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการภาค 4) 
ต าแหน่งเดิม รักษาการในต าแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2 นางสาวนฤมล  วิเชียรแสน (อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการภาค 4) 
ต าแหน่งเดิม รักษาการในต าแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3 นางวันเพ็ญ ขุนทอง 
ต าแหน่งเดิม อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการจังหวัดตราด 
ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาในต าแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มตทิีป่ระชมุ  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3 /2561 เมื่อวันที่  29 มีนาคม  2561  

หัวหน้าส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
1. ตามหนังสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0017.3/ว 1982 ลงวันที่ 25 เมษายน  2561 

เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งรายงานการประชุม  
คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  
 พ.ศ. 2561 เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว โดยให้สืบค้นได้ที่ 
http://www.kalasin.go.th แบนเนอร์ (Banner) “ระบบฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์” 

2. ด้วยส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบระบบดังกล่าวแล้ว ปรากฏ ดังนี้ 
- แสดงมติเห็นชอบ จ านวน 124 หน่วยงาน 
- แสดงมติไม่เห็นชอบ จ านวน 1 หน่วยงาน 
3. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นเอกฉันท์ 

มตทิีป่ระชมุ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบยีบวาระที ่3  เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1  สรุปกิจกรรมการจัดหาทุนสร้างองค์พระประธานประจ าพุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่านหัวหน้า

ส่วนท่านที่เข้าร่วมประชุม ที่เคารพทุกท่าน ส าหรับกิจกรรมหาทุนสร้างองค์พระประธานประจ าพุทธมณฑลจังหวัด
กาฬสินธุ์ ขอกราบเรียนที่ประชุมว่าการจัดสร้างองค์พระประธานนั้น เป็นงานใหญ่ที่ทุกภาคส่วนราชการท่านหัวหน้าส่วน
ราชการ ท่านนายอ าเภอส าคัญ จะต้องหนักแน่นท าบุญใหญ่ช่วยกัน กราบเรียนเบื้องต้นว่าในส่วนแผ่นทองแผ่นเล็ก 
ทีข่อความร่วมมือไปยังนายอ าเภอ เพ่ือส่งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้พ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคนนะครับ ได้มีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์พระนั้นได้ส่งไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ขอความกรุณาว่าท่านนายอ าเภอเมือง นายอ าเภอกุฉินารายณ์ 
นะครับ ในส่วนของอ าเภอเมืองและกุฉินารายณ์นั้น มีเทศบาลเมืองอยู่ด้วย อ าเภอเมืองและกุฉินารายณ์เรารวมพ่ีน้อง 
ในเขตเทศบาลทั้งสองแห่งด้วยนะครับ ก็ขอกราบเรียนท่านนายอ าเภอเมือง ท่านนายอ าเภอกุฉินารายณ์ ขอความร่วมมือ
ไปยังเทศบาลทั้งสองแห่งในการบูชาแผ่นทอง จารึกแผ่นทอง ส าหรับองค์พระ ประมาณกลางเดือนมีนาคมท่านผู้ว่าฯ 
และก็คณะได้เข้าไปตรวจต้นแบบที่นายช่างท่านปั้นถือว่าผ่านเรียบร้อยช่วงนี้ ก าลังท าองค์พระต้นแบบที่หล่อเหมือนจริง 
สีเหมือนจริง การหล่อเรซิ่นจะท าท้ังหมด 19 องค์ เพ่ือมอบให้ท่านนายอ าเภอทุกอ าเภอไปตั้งประชาสัมพันธ์ จะเสร็จสิ้น
เดือนเมษายนนี้จะเสร็จองค์จริงซึ่งจะสามารถให้ท่านประชาสัมพันธ์ ข้าราชการฝ่ายประชาสัมพันธ์นั้นหาช่างภาพ 
มืออาชีพมาถ่ายภาพและก็จัดสถานที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป และประมาณกลางเดือนเมษายน องค์พระที่จะ
มอบให้ท่านนายอ าเภอทุกอ าเภอนั้นจะเสร็จทั้ง 18 องค์ ก็คงจะวางแผน ซึ่งรับคณะกรรมการชุดใหญ่จะจัดประชุม 
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านไว้ก่อน และขอกราบเรียนเชิญท่านนายอ าเภอทุกอ าเภอด้วย 
วันนั้นจะมีพระสงฆ์ร่วมด้วย ก็อยากให้ท่านนายอ าเภอทุกอ าเภอน าปัญหาอุปสรรค์ที่ด าเนินการเกี่ยวกับแผ่นทองในพ้ืนที่
น ามาแจ้งในที่ประชุม และคณะสงฆ์ช่วยเหลือช่วยกัน หลังจากประชุมวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 แล้วก็คงจะเริ่ม
ด าเนินตามกิจกรรมที่คณะกรรมการจัดหาทุนการวางแผนไว้ หลังจากผ่านมติที่ประชุมวันที่ 10 พฤษภาคม 2561  
ทั้ง 5 กิจกรรมที่ผมน าเรียนไปแล้วก็จะมี เรื่องแผ่นทอง เรื่องการท าผ้าป่าในช่วงเทศการเข้าพรรษา  วัดทุกวัดทางต้น
ผ้าป่า และส่วนราชการทุกส่วนราชการมาทอดท าบุญใหญ่กันอีกครั้งในวันอังคารที่ 16 ตุลาตม 2561 ก่อนออกพรรษา 

นอกจากนั้นก็จะเป็นการบริจาคการจัดสร้างวัตถุมงคล คณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคล ซึ่งมี 
ท่านประธานชมรมพระเครื่องเป็นประธานก าลังออกแบบรูปแบบขององค์พระ ก็จะน าเสนอคณะกรรมการ 
ชุดใหญ่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ว่าจัดท ารูปแบบใด จ านวนเท่าไหร่ นอกนั้นก็จะเป็นในส่วนหล่อของ 
พระจะมอบให้ทางท่านนายอ าเภอก็ด า เนินการให้แล้ว เสร็จในกลางเดือนเมษายนนี้  ส่วนคณะกรรมการ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้มติประชุมท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นประธาน ก็จะมีกิจกรรมที่จะด าเนินการหลังจากองค์
พระองค์ต้นแบบเหมือนจริงเสร็จ จะท าสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางทีมวิทยุ หอกระจายข่าวทุกแห่ง เคเบิลทีวี 
สปอตวีทีอาร์ ยูทูป ป้ายประชาสัมพันธ์จะจัดท าตัวอย่างและขอความร่วมมือไปยัง อปท. ทุกแห่งจัดท าป้าย  
จัดท าสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ จัดท าไดคัทรูปแบบรูปองค์พระประธานประจ าพุทธมณฑลไปตั้ง ไดคัท
ลักษณะเป็น 3 มิติไปตั้งเคียงข้างกับตู้รับบริจาคต่างๆ จัดท าข้อความอินโฟกราฟิกทักทายประจ าวัน เสาร์อาทิตย์  
เพ่ือส่งไลน์และเฟสบุ๊ค และกิจกรรมสุดท้ายคือการจัดท ารถแห่ประชาสัมพันธ์ไปทุกที่ทุกอ าเภอก่อนถึงวันทอดผ้าป่า
สามัคคี 10 วัน นี้เป็นแผนของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการชุดใหญ่วันที่ 10 พฤษภาคม  2561  
อีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 

/นี่เป็นความคืบหน้า… 
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นี่เป็นความคืบหน้าในการจัดสร้างพระประธานประจ าพุทธมณฑล จะต้องร่วมมือกันนานหน่อย
นะครับท าบุญอย่าท้อถอยนะครับเดี๋ยวจะไม่เสร็จ และพรุ่งนี้เป็นพิธีเจริญพุทธมลเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 นะครับ ก็ขอกราบเรียนว่าเรียนเชิญทุกส่วน
ราชการ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ก็ขอความร่วมมือว่า อยากจะเรียนเชิญบุคลากร 
เป็นหลักในการเป็นเจ้าภาพ ถ้ามีคนไปสวดมนต์น้อยภาพก็จะมองดูไม่สมบูรณ์ไม่สวยงาม ขอกราบเรียนเชิญทุกท่าน  
ในวันพรุ่งนี้เวลา 16.00 น. ขอกราบเรียนเชิญในที่ประชุม ขอบคุณครับ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
พระใหญ่ก็ถือว่าจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกาฬสินธุ์ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน 

เพราะสร้างแล้ว ผมคุยกับคนที่ท าเห็นว่าอยากเสนอให้เป็นส าริด ทางหลวงปู่ก็อยากให้เป็นทองเหลือง ทีนี้ทองเหลือง 
ผมก็เห็นด้วยกับช่างว่า ตอนผมอยู่เพชรบูรณ์ พระใหญ่ท าด้วยทองเหลือง เริ่มมีปัญหาตากแดดตากฝนนานเริ่มบิดเบี้ยว 
เริ่มหดตัว เริ่มบุบ ยุบตัว เริ่มผุกร่อน แต่ถ้าเป็นส าริดจะอยู่ได้นาน ส าริดจะมีคุณสมบัติที่ทนกว่า ต้องหารือกับหลวงปู่ 
เป็นหลักว่าหลวงปู่จะเอายังไง ก็เชิญชวนนะครับ ต้องหาทุนเยอะ และอีกเรื่องไม่ใช่เฉพาะพระใหญ่องค์เดียวนะ  
หน้าศาลากลางจะมีฐานเปล่าอยู่นะครับ กรมศิลปากรมาดูแล้ว มาเลือกเลือกแบบให้แล้วเป็นรูปทรงประทับยืนเต็มยศ 
กรมศิลปากรใช้เวลาประมาณ 2 ปี ดังนั้นศาลากลางจึงเปิดไม่ได้ ภายใน 2 ปีนี้ จนกว่าพระบรมราชานุสาวรีย์เวลา  
เสด็จก็จะได้เปิดพร้อมกัน ฉะนั้น ค่าใช้จ่ายตกอยู่ประมาณ 3 ล้านบาท หาเงิน 3 ล้านบาท ถ้าเป็นอย่างอ่ืนไม่ค่อยกลัว
เท่าไหร่ แต่นี่มันหลายเรื่อง ก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันจะท ายังไงดี ไม่ท าไม่ได้นะหน้าศาลากลางเพราะมีทุกจังหวัด  
หรืออย่างนี้ได้ไหมท่าน นี่หารือนะท่านนายกด้วยในฐานะผู้ก่อการ หารือท่านส านักพุทธถ้าเราจะท าเป็นโครงการ 
อย่างเดียวกันได้ไหม เวลาลาหาทุน คือแบ่งร่วมกันระดมหาทุน อันนี้หารือนะ ยังไม่เป็นข้อตัดสินนะ ใจผมห่วงว่าทั้ง 
พระใหญ่ ทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ไปชาวบ้านเขาจะด่า แต่ถ้ารวมกันจะขัดข้องไหม คือสร้างพระใหญ่แล้ว อีกส่วนหนึ่ง
มาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขอไปทีเดียวเลย อย่างท าผ้าป่าก็กองเดียวเลย จะหักมาแค่ 3 ล้านบาท มาพอสร้าง 
พระบรมราชานุสาวรีย์ก็เอาไว้เป็นของคนกาฬสินธุ์ แต่ถ้าแยกเกรงจะถูกต าหนิ ทั้งพระใหญ่ ทั้งพระบรมราชานุสาวรีย์  
ให้หารือกัน  

ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เห็นด้วยครับ การที่จะขอบริจาคพร้อมกัน แต่ว่าน่าจะแบ่งโครงการเป็นสร้างพระประธานประจ า

พุทธมณฑลและพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ด้วย ผมว่าก็จะน าเรื่องนี้ไปหารือในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ท่านนายกเทศมนตรีว่ายังไง คือถ้าแยกผมห่วงว่าจะเป็นภาระของชาวบ้าน 

นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสนิธุ ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
กราบเรียนท่านผู้ว่าฯ ได้ครับ 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ถ้าเอารูปพระใหญ่ไว้ข้างหลัง ท าเป็นพระบรมรูป ร.5 จะต้องขอพระบรมราชานุญาตหรือไม่  

ไปศึกษา ถ้าท าเป็นเหรียญจ าหน่าย ด้านหน้าเป็นพระใหญ่ ด้านหลังเป็นพระบรมรูป ร.5 ต้องขอ ลองไปศึกษาดูทูอินวัน
ไปเลยไม่ท าแบบนั้นชาวบ้านจะไม่เข้าใจ ท่านอ่ืนมีข้อเสนออะไรไหมครับ คือข้างหน้าไม่สร้างไม่ได้ฐานเสร็จแล้ว โดยหลัก
ทางท าเนียมทุกศาลากลาง ทุกจังหวัดต้องมีพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 อย่างงั้นเอาเข้าที่ประชุมนะครับ ท่านลองไป
ศึกษาแนวทาง สมมติว่าจะสร้างเหรียญ ต้องขอใครอย่างไร 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
 

/3.2  สรุปยอดรับ... 
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3.2  สรุปยอดรับ – จ่ายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
Kalasin Happiness Model” 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
วาระท่ี 3.2 ไม่ต้องรายงาน เพราะรายงานไปแล้ว ไปวาระต่อไปคลังจังหวัดเข้าไตรมาสที่ 3 แล้ว

หายไปเดือนหนึ่งแล้ว เหลืออีกสองเดือนเองนะ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

3.3   รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าเดือน เมษายน  2561  

หัวหน้าส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเดือนเมษายน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากระบบ GFMIS และจากการประมวลผลของกลุ่มบัญชีกลางสิ้นสุด   
ณ  วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2561 ขออนุญาตน าเรียนโดยสรุปดังนี้ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดือนนี้ก็เข้าสู่ไตรมาสที่ 3 งบประจ า
งบปัจจุบันได้รับการวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ขออนุญาติน าเรียนโดยสรุปดังนี้ครับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดือนนี้ก็ยังเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 แล้วนะครับ  

 
งบประจ าปัจจุบันได้รับการจัดสรร 2,293,940,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็น 

ร้อยละ 61.61 

 
งบลงทุนได้รับการจัดสรร 3,114 ล้านบาทถ้วน เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 49.97 ซึ่งเป้าหมายที่

ก าหนดเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับ จะต้องเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.11 
/งบลงอุดหนุน… 
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งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวงเงินที่ ได้รับการจัดสรร 
415,360,000 บาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปบ้างแล้ว คิดเป็นร้อยละ 8.72 ซึ่งผลการเบิกจ่ายยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด
อยู่เป็นอย่างมาก  

และงบของจังหวัด จากวงเงินรายจ่ายลงทุนที่ได้รับการจัดสรร 265 ,230,000 บาท มีการ
เบิกจ่ายไปบ้างแล้ว คิดเป็นร้อยละ 2.40 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่เป็นอย่างมาก  

 
และผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 54.91 

ส าหรับผลการเบิกจ่ายเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุน งบความฟังก์ชันของส่วนราชการจากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
2,433,410,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.20 ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 อยู่ที ่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.11  

 
ส าหรับการเบิกจ่ายงบฟังก์ชันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วง เพราะจากการประชุมเร่งรัดการติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณเมื่ อวันที่  18 เมษายนที่ ผ่ านมาทุกหน่วยงานมีสถานะของการก่อหนี้ ผู ก พัน 100 % แล้ ว  
การจัดล าดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจังหวัดกาฬสินธุ์เราเบิกจ่ายได้มากเป็นล าดับที่ 14 ของประเทศในกลุ่มจังหวัดเรา
เป็นอันดับที่ 1 และใน 12 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางอยู่ล าดับที่ 3  

การเบิกจ่ายในภาพรวม ของทุกงบรายจ่ายจังหวัดกาฬสินธุ์เบิกจ่ายได้มากเป็นอันดับที่ 17  
ของประเทศ ในกลุ่มจังหวัดอยู่ล าดับที่ 2 และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางเราอยู่
ล า ดั บที่  4  ดู ก า รจั ดล า ดั บผลการ เบิ กจ่ า ยของ งบจั งหวั ด  งบล งทุน เบิ กจ่ า ย ได้ ม าก เป็ นล า ดั บที่  67  
ของประเทศ เป็นล าดับที่ 3 ในกลุ่มจังหวัดและใน 12 จังหวัดเอยู่ล าดับที่ 10 

งบจังหวัดรวมทุกงบ ไม่ว่าจะเป็นงบประจ าและงบลงทุนอยู่ล าดับที่  72 ของประเทศ 
ในกลุ่มจังหวัด และใน 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางอยู่ล าดับที่สุดท้าย 
 
 
 
 

/ผลการเบิกจ่าย… 
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ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรวมทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 เป็นต้นมาจนถึง

ปีงบประมาณ พ. ศ. 2560 วงเงินทั้งสิ้น 778,680,000 บาท เบิกจ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 63.88 ซึ่งผลการ
เบิกจ่ายก็มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีมติให้ขยายการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้  

 
ในส่วนของการด าเนินงานในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง งบฟังก์ชันของส่วนราชการปัจจุบันมี 51  

ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีโครงการที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการ 1,703 โครงการสถานะ
ของการก่อหนี้ผูกพันก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 1,678 โครงการยังไม่ก่อหนี้ 25 โครงการซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการลง
นามในสัญญาครับส าหรับผลการเบิกจ่ายงบฟังก์ชัน กลุ่มไฟเขียว มีอยู่ทั้งสิ้น 25 หน่วยงานในกลุ่มนี้เบิกจ่ายได้ 100% 
และเกินเป้าหมายที่ก าหนด  

 
/ในกลุ่มไฟแดง… 
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ใน กลุ่มไฟแดง ปัจจุบันมีอยู่ 26 รายงานซึ่งทั้ง 26 รายงานนี้ก็ได้มีการท า PO คือจองเงิน 
ในระบบ GFMIS เรียบร้อยหมดทุกหน่วยงานแล้วรอการเบิกจ่ายตามงวดงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้างของงบจังหวัด ปัจจุบัน
มี 20 หน่วยงานที่เสนอโครงการทั้งสิ้น 84 โครงการ มีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 9 โครงการส าหรับการเบิกจ่าย 
มี 1 หน่วยงาน คือแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ผลการเบิกจ่ายอยู่ในกลุ่มไฟแดง  

 
 
 
 

/งบกลุ่มจังหวัด… 
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งบกลุ่มจังหวัด มีอยู่ 1 หน่วยงาน 1 โครงการ ในวงเงิน 1,160,000 บาท อยู่ในระหว่างของ

การปรับเปลี่ยนหน่วยงานด าเนินการ ในส่วนของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเงินของธุรกิจขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิน่ ปัจจุบันมีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการอยู่ 65 หน่วยงาน  

 
ของท้องถิ่นมีโครงการทั้งสิ้น 136 โครงการ ปัจจุบันมีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 127 โครงการ 

เหลืออยู่เพียง 9 โครงการครับที่ยังไม่ได้ก่อหนี้  

 
ส าหรับผลการเบิกจ่ายของงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่  

8 หน่วยงาน ที่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ส่วนที่เหลือก็อยู่ในโซนไฟแดง ส าหรับระยะเวลาของการก่อหนี้ผูกพัน  
 
 

/ตามหนังสือ… 
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ตามหนังสือของส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว188 ทุกท่านสามารถที่จะสแกน QR Code ได้ 
คือ ได้มี การยืด เวลาในการก่อหนี้ ผู ก พันไปจนถึ งสิ้ น เดื อนพฤษภาคมนี้  สุ ดท้ าย  เป้ าหมายการ เบิกจ่ าย 
ของไตรมาสที่ 3 งบลงทุนจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.11 และในภาพรวมนะครับจะต้องเบิกจ่ายให้ได้
เป็นยอดสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 74.29  

 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น  พงษ์อักษร)  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 

ในส่วนของการเร่งรัดการเบิกจ่าย ทางจังหวัดก็มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นประจ า 
ทุกเดือน ในส่วนของงบฟังก์ชันที่เป็นตัวแดงก็ไปดูว่าจะเริ่มเบิกจ่ายได้เร็วที่สุด เมื่อไหร่หรือในส่วนของการที่ยังไม่ก่อหนี้
ผูกพัน ก็มีการขยายระยะเวลาในส่วนของการก่อหนี้ผูกพันเป็น 31 พฤษภาคมจะทันหรือไม่อย่างไรถ้าหากจะต้องมี
ปัญหาขัดข้องตรงไหนก็คิดว่าก็มาพูดคุยกันได้หรือโทรศัพท์มาหาท่านคลังจั งหวัดได้ ในส่วนของตัว เลขที่  
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ทักท้วงเมื่อสักครู่ก็เป็นงบของจังหวัดในส่วนที่เป็นตัวเลขเดิมซึ่งขณะนี้ มีการปรับเปลี่ยน
ปรับเกลี่ยไปยังอ าเภอต่างๆ แต่ตัวเลขก็ยังไม่มีการแก้ไขก็เลยมีการทักท้วงในที่ประชุม การเร่งรัดการเบิกจ่ายไปแล้ว
เช่นกัน เพราะฉะนั้นก็คงฝากว่ารอบหน้าคงจะปรับเปลี่ยนให้เปลี่ยนตัวเลขนี้ให้เป็นปัจจุบัน ผู้ที่ปรับเปลี่ยนอาจเป็น
ส านักงานจังหวัด เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัจจุบันแล้วหน่วยด าเนินการจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คงฝากในส่วนของท่าน
คลังจังหวัดและส านักงานจังหวัดและฝากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ช่วยดูและท าไงจะได้เร่งรัดการเบิกจ่ายและตัวเลขล าดับ
ที่การเบิกจ่ายของเราตอนนี้อยู่ที่ล าดับ 75 ของประเทศจะได้ขึ้นมาเป็นล าดับที่ 65 ในเดือนหน้าก็คงจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือท่านหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 

/ท่านนายอ าเภอ... 
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ท่านนายอ าเภอได้ช่วยเร่งรัดในการด าเนินการต่างๆทั้งของหนี้ผูกพันและการเร่งรัดการเบิกจ่าย  
ทั้งงบลงทุนและงบด าเนินการ ผมไม่อยากให้ท่านต้องรออย่างบด าเนินการไม่อยากให้ต้องรอใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว
ใกล้สิ้นไตรมาส 4 แล้วค่อยเบิก ก็จะท าให้ตัวเลขของจังหวัดเราต่ าต่อไปซึ่งผมคิดว่าผู้ใหญ่เขามองอยู่เช่นกัน ขอบคุณทาง
ท่านคลังจังหวัดครับ เผื่อท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเรื่องเน้นย้ า 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
กลุ่มจังหวัดต่าง ๆ ถ้าใครยังติดเรื่องขอใช้ที่ดิน ให้จัดซื้อจัดจ้างไปก่อน แล้วให้หมวดในเอกสาร 

ว่าจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินโดยถูกต้อง ผมไม่อยากให้ละเลยประเด็นนี้ แล้วจากการลงพ้ืนที่  
ผมไปพบหน่วยงานกระทรวงเกษตรเช็คดี  ๆ นะ ท่านเกษตรจังหวัดมีการใช้เงินหลวงแล้วไปสร้างในที่เอกชน  
โดยอ้างว่าเจ้าของที่นั้นยินยอม โดยหลักถึงจะยินยอมแต่ไม่มีหลักประกันว่าการยินยอม จะคงอยู่ตลอดไป  
เกิดวันดีคืนร้ายเขามีอันเป็นไปลูกหลานเขาไม่ยอมขึ้นมาเขามีปัญหาหนี้สินเขาต้องการเอาที่ดินไปแก้จะถามว่าจะยก  
เอาไปไว้ไหน บางทีทีต้องเข้าใจว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎหมายพวกนี้ จะพากันเสียหายตรวจสอบให้ดีนะ  
แล้วให้หัวหน้าส านักงานท าบันทึกไว้นะครับหน่วยงานไหนเบิกช้าปีหน้าไม่ต้องเอา ตรวจสอบย้อนหลังขอข้อมูลกับ 
ท่านคลังหน่วยงานไหนที่มีปัญหาที่สุดในการเบิกเพราะหลักเขาบอกว่ ามี เงินแล้วไม่ เบิกเท่ากับไม่ท างาน  
แล้วยังมีผลเรื่องเม็ดเงิน ขั้นเงินเดือนด้วยให้ไปเร่งรัด นี่ไตรมาส 3 แล้วมันเสียไปเดือนนึงแล้ว เหลือแค่ 2 เดือน 
ทุกอ าเภอรีบนะท่านปลัดจังหวัดให้ท่านปลัดจังหวัดช่วยก าชับด้วยนะครับเป็นรายอ าเภอเลยนะ แล้วอย่าเด็ดขาด  
เรื่องแบ่งซื้อแบ่งจ้าง  

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

3.4   การเตรยีมการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟปา่และหมอกควนั จงัหวดักาฬสนิธุ ์ป ี2561 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรื่องไฟป่าหมอกควัน เมื่อวานหมอกลงหรือเปล่าเต็มเมืองเลย นาปังใช่ไหม คือเกี่ยวแล้วเผา

เพ่ือที่จะปลูกต่อควันเต็มเมือง เมื่อวานนี้หน้าศาลากลางเหมือนมีหมอก 

หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์   แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ส าหรับไฟป่าและหมอกควันในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์  ก็คงจะเบาบางและเข้าสู่ภาวะปกติ

เนื่องจากปีนี้ฝนมาไวขออนุญาตน าเรียนประเด็นอ่ืนนะครับ 
ประเด็นแรกครับขอกราบเรียนในเรื่องในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการวันสงกรานต์  

7 วันระวังอันตราย ในภาพรวมทั้ง 7 วัน จังหวัดกาฬสินธุ์เราเกิดอุบัติเหตุ 33 ครั้ง  ลดลงจากปีที่แล้ว 10 ครั้ง 
ในภาพรวมของประเทศก็อยู่ล าดับที่ 53 จ านวนผู้บาดเจ็บ  41 ราย ลดลงจากปีที่แล้ว 10 ราย ในภาพรวมอยู่ใน 
ล าดับที่ 46 ของประเทศผู้ เสียชีวิตจ านวน 6 ราย  อยู่ในค่าเฉลี่ย 3 ปี  ย้อนหลังเท่ากันเลยอยู่ในล าดับที่ 29  
ของประเทศ ภาพรวมก็เกิดจากการเมาสุรา  คิดเป็นร้อยละ 54 ยานพานะเกิดเหตุสูงสุดก็คือจักรยานยนต์  
คิดเป็นร้อยละ 60 และก็ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือของทางหลวงแผ่นดิน  คิดเป็นร้อยละ 48 ลักษณะจุดเกิดเหตุ
ทางตรงและก็ขับ เร็ ว  คิดเป็นร้อยละ 84 ช่วง เวลาก็ ในช่วงเที่ ยงถึง  2 ทุ่ม  รวมกัน  คิด เป็นร้อยละ 60  
สิ่งที่น่าสนใจคือเกิดเหตใุนวัยผู้สูงอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป อายุช่วง 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 52 , 42  

ผลการเรียกตรวจโดยท่านผู้บังคับการและก็หัวหน้าต ารวจทุกสถานีในภาพรวมของจังหวัด
กาฬสินธุ์เรียกตรวจ 113,834 ครั้ง ก็ด าเนินคดี 10,214 ราย ผลการตรวจยึดรถตามมาตรการ คสช. ในภาพรวม 
ของรถทุกประเภท 235 คัน  

 
 

/ต่อมาเรื่อง… 
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ต่อมาเรื่องของวาตภัยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาก็เกิดหลายครั้ง  ก่อนที่จะมาถึง  
เมื่ อวานก็ ในภาพรวมก็  834 ครัว เรือนในส่วนนี้ ต้องกราบขอบคุณท่านนายอ าเภอผู้อ านวยการอ า เภอ  
และประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้การช่วยเหลือในการฟ้ืนฟู บูรณะจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้านการ
บรรเทาทุกข์ ได้ รับความกรุณาจากท่านนายกเหล่ ากาชาดพร้อมคณะหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้ ง  ปภ.  
ได้น าสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปดูแลพ่ีน้องประชาชนเป็นการปลอบขวัญและก าลังใจวันนี้เรียบร้อย และเมื่อวานที่ผ่านมาก็
เ กิ ด  4  อ า เภอ  5  ต าบล  17  หมู่ บ้ านด้ ว ยกั น  ในภาพรวมทั้ ง จั งหวั ดก็  87  หลั งค า เ รื อน  มี หนั กอยู่  
1 หลังคาเรือน ที่อ าเภอห้วยเม็กเท่านั้นเอง ก็ขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมและก็ได้ประสานท่านนายอ าเภอ 
ทั้ ง  4 อ า เภอ คืออ าเภอห้วยเม็ก อ าเภอยางตลาด อ าเภอค าม่วง และอ าเภอท่าคันโท ได้ประสานแล้ว  
ว่ าองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นยั งมีศักยภาพในการช่ วยเหลือได้ ในจุดนี้  ขออนุญาตน า เรียนในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับ ปภ. 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

3.5   รายงานพยากรณ์อากาศ 

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
การคาดหมายในเดือนพฤษภาคมปลายร้อนต้นฝน ช่วงแรกเลยเดือนพฤษภาคมอากาศ 

จะแปรปรวน คงจะมีอากาศร้อนทั่วไปและก็บางวันจะมีฝนตก พอช่วงหลังปริมาณฝนจะเริ่มมากขึ้น การกระจายฝน 
จะเริ่มมากขึ้น เนื่องจากช่วงหลังจะเข้าสู่ฤดูฝนฤดูฝนปีนี้  โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้ก็ให้ปริมาณฝนมากกว่า 
ค่าปกติ ปกติค่าเฉลี่ย 10% ก็คงจะฝนเยอะขึ้น ซึ่งสถิติความร้อนเดือนพฤษภาคมร้อนมากที่สุดอยู่ที่ 42.3 องศา  
ถือว่าร้อนจัด สิ่งที่ต้องระวังก็คือจะมีพายุแถวทะเลอันดามันซึ่งจะเรียกว่าพายุไซโคลน  ผลของมันไม่ได้โดยตรง  
แต่โดยอ้อม รวมมาจากฤดูฝนลมก าลังแรง ฝนตกในกาฬสินธุ์ค่อนข้างเยอะ  

 
มาดูแผนที่อากาศว่าท าไม เมื่อวานหลายพ้ืนที่ มีทั้งฝนทั้งลมและก็บ้านเรือนเสียหาย ดูที่ประเทศ

ไทยมีตัว L ก็คือมีหย่อมความร้อน เรียกง่าย ๆ แล้วก็จะมีตัว H ความกดอากาศสูง ความหนาวเย็นจากจีนลงมา 
ทางทะเลจีนใต้ 2 ตัวนี้ มาปะทะกันท าให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และบางพ้ืนที่มีลูกเห็บเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่เมื่อวาน
หลายพ้ืนที่ของกาฬสินธุ์ทางด้านตะวันตกของอ าเภอท่าคันโท อ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอห้วยเม็ก กลุ่มฝนวิ่งมาจาก
ทางด้ านขอนแก่นมหาสารคาม ต่อ เนื่ องมา เมื่ อ เช้ าก็มีกลุ่ มฝนต่อ เนื่ องมาอยู่ ค่ าตั วความกดอากาศสู ง  
ความหนาวเย็น จะอ่อนก าลังลงไปประมาณ 29-30 และก็วันที่ 1 วันที่ 2 ฝนก็จะเริ่มลดน้อยลง ความกดอากาศร้อน 
ก็จะกลับค่ามาเป็นสภาพปกติ อย่างไรเดือนหน้าก็จะเป็นเริ่มหน้าฝนแล้วทางเขื่อนกับทางสถานีอุตุนิยมวิทยา 
ก็ประสานกันอยู่ตลอด กราบน าเรียนเพียงเท่านี้ครับ 

 
/ผูว้า่ราชการ... 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
น้ าจะเยอะไหมปีนี้ 

หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
น้ าจะเยอะครับปีนี้ เพราะว่าฝนค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อปีที่แล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะใกล้เคียงกับ 

ปีที่แล้วไหม เพราะว่าปีที่แล้วพายุพัดผ่านอยู่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ชลประทานมาไหมครับ จะต้องพรอ่งน้ าไหมอ่างล าปาวเห็นว่าหยุดจ่ายน้ าแล้วนี่ 

ผู้อ านวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ในส่วนของสถานการณ์น้ าของเขื่อนล าปาว ปัจจุบันเราก็มีน้ าอยู่ในอ่างตอนนี้คือ 906 ล้าน  

คิดเป็นร้อยละ 45.78  ถ้าเราเทียบปริมาณน้ า ปีนี้กับปีที่แล้ว ปริมาณน้ าในช่วงเวลาเดียวกันนี้  เรามีน้ ามากกว่า 
ปีที่แล้วอยู่ 393 ล้าน ซึ่งปริมาณน้ าขณะนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งสถานการณ์ว่าจะพร่องน้ าต่อไปหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์จากทางอุตุนิยม และก็สภาพฝนอย่างต่อเนื่อง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
อ่างเก็บน้ า นอกจากอ่างล าปาวแล้ว ลองดูนะครับ ถ้าฝนมันเยอะเราวางแผนที่จะพร่องน้ าไว้ 

นะครับ ผมห่วงจริง ๆ นะ แล้วก็พ้ืนที่ไหนที่ปีที่แล้วน้ าท่วม โดยเฉพาะริมแม่น้ าชีช่วงนี้อาจไม่มีฝนแต่ช่วงที่มีฝน ฝนตก
แถวไหนบ้าง ท่านนายอ าเภอลงไปดูช่วยกัน  

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

3.6   การจัดท าแผนปฏิบัติการการด าเนินงานโครงการ “Kalasin Happiness Model :  
คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พ.ศ. 2561 - 2564 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
สรุปว่าแผนนี้ไม่ได้ท าเอง ทุกภาคส่วนฯ ช่วยกันท า ตอนนี้เสร็จแล้ว และส่งให้ทุกหน่วยงาน 

อันไหนเกี่ยวข้องบ้าง โดยเฉพาะปีนี้ 2561 เริ่มท าเลย เพราะว่าจะตามให้  ดึงมาเฉพาะปีนี้ ณ เวลานั้น ประชุม 
โครงการนี้ถึงไหน แล้วท าไปหรือยัง ต้องไปเก็บด้วย อย่าเอาแต่ตัวเลขมา อบรมชาวบ้านอยากรู้ว่าในเชิงคุณภาพชาวบ้าน
ได้อะไร ดีขึ้นหรือไม่ดีข้ึนอย่างไร และต้องเดินตามนี้ คงจะต้องมีแบบรายงานด้วย 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

3.7   รายงานอุบตัเิหต ุรถบสัพลกิคว่ า อ าเภอวังน้ าเขยีว จงัหวัดนครราชสมีา 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ขอบคุณช่วงอุบัติเหตุอุบัติภัยสงกรานต์ แต่ก่อนถึงสงกรานต์นี้ ขอบคุณเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์ 18 ศพ 

ที่ทุกภาคส่วนช่วย ผมเองมีชาวบ้านจากประทุมธานีเขียนจดหมายมาขอบคุณชมเชย ภาพจังหวัดเราออกมาดีมากช่วง
เหตุการณ ์18 ศพ ก็ต้องขอบคุณทางสาธารณสุขนายแพทย์สาธารณสุขด้วย ทางคุณหมอโรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วย มูลนิธิ
ก็เรียบร้อยดี เราจะท าบุญให้ผู้เสียชีวิตวันที่ 29 ของอ าเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการว่างขอเชิญไปร่วมนะครับก็เป็น
บทเรียน ถือว่ายังดีที่ไม่เกิดในพ้ืนที่เรา  

และต่อมาก็ตามด้วยสงกรานต์ที่ผ่านไปด้วยความใจหายใจคว่ า ท าให้พ่ีมนตรีกับผมอยู่ยั้งยืนยงได้  
ก็ดีเหมือนกันนะ ไม่ได้ว่าท่านที่ย้ายนะดี แต่หมายถึงว่าต่อไปจะได้ขันน๊อตพวกเราหน่อย และผมคิดว่า ผู้ว่าฯเขาก็เล่น
แล้ว ผู้การฯเขาก็เล่นแล้ว แล้วผู้ว่าฯผู้การฯ 2 คน ท าได้ไหมล่ะ ฉะนั้นผมว่าปีใหม่ข้างหน้านี้หรือเทศกาลอะไรต่าง ๆ ที่
เขาจะก าหนดขึ้นมาสงกรานต์ปีหน้า ปภ. ต้องเอาข้อมูลของแต่ละอ าเภอขึ้นมาแล้วละ ค่าเฉลี่ยอ าเภอไหน ที่ปล่อยให้
อุบัติเหตุมันทะลุเกินกว่าที่เคยเป็นเยอะ ๆ 

/อาจจะต้องม.ี.. 
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อาจจะต้องมีส่วนร่วมด้วย ในการรับผิดชอบก็ฝากไว้ด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันก็มี 
คนเถียงกัน อย่างเพชรบูรณ์เขายังย้ายผู้ว่าราชการ แล้วก็เกิดกระแสชาวบ้านเขาด่าบอกว่าคนมันจะตาย จะท าไงได้  
ห้ามแล้วมันก็ไม่ฟัง ผู้ว่าฯจะไปแก้อะไรได้ แต่เราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ อันนี้ชาวบ้านเขาบ่น พูดไม่ได้ก็ต้องท า แต่ผมว่ 
ดีที่สุดก็คือด่านครอบครัว ฝากท่านในอ าเภอนะ ลองไปหารือกับท่านผู้ก ากับ อาจจะท าเป็นโครงการตัวอย่าง  
สมัครเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ด่านครอบครัว ถ้าบ้านไหนที่เป็นสมาชิกโครงการไม่มีคนตายเลย เราจะมีรางวัลให้  
ผมว่าด่านครอบครัวส าคัญที่สุดนะครับ คงจะได้รณรงค์กัน และก็เมื่อเช้าผมบอก ปภ. แล้วบางทีชาวบ้านไม่ค่อยค านึง 
ดื่มเหล้าแล้วก็ออกถนนกันอย่างเดียว คิดถึงแต่ความสนุกจนลืมทุกข์ ให้ไปถอดมา เจ็บคนหนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  
ความสูญเสียเท่าไหร่ เสียชีวิตค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จะได้ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับ เพราะเท่าที่ผมฟังข้อมูล  
คปภ.  การตั้งใจยิงใส่โทโมฮอกถล่มซีเรียเสียชีวิตแค่ 3 ราย แต่ในไทยเที่ยววันสงกรานต์ 3 วันเสียชีวิตร้อยกว่าคน  
ต้องช่วยกันกวดขัน โดยเฉพาะเรื่องวินัยการใช้รถใช้ถนนของคนไทย 

รองผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์)  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
กราบขออนุญาตในวาระนิดนึงนะครับ ฝากท่านในอ าเภอ ฝากท่านผู้ก ากับการของทุก สภอ. สถิติ

ของจังหวัดกาฬสินธุ์ภายใน 7 วันอันตรายปีนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์เรียกตรวจ 100,001 ปีที่แล้วเราเรียกตรวจ 100,003 
ปีนี้เราเรียกตรวจลดลง เพราะฉะนั้น กรณีที่มันเกิดเหตุการณ์สูญเสียแล้ว การปฏิบัติของบุคลากรเรา ถ้าเลขเราสูง 
ถือว่าเราปฏิบัติเต็มที่ แต่ถ้าสถิติเราจ านวนการเรียกตรวจเราลดลง แล้วมีการสูญเสียเพ่ิมขึ้น จะเป็นความเสียหาย  
ผมขอฝากท่านนายอ าเภอกับท่านผู้ก ากับ สภอ. ปีใหม่นี้คงต้องตรวจอย่างการเรียกตรวจเพ่ิมขึ้น เพราะเขาจะดูตัวเลข
อ้างอิง ขณะเดียวกัน การด าเนินคดีครับ ถ้าเราเรียกตรวจเยอะการด าเนินคดีมาก ตรงนี้มันจะเป็นเป็นฐานหรือเป็น 
เกราะที่จะป้องกันการท างานของพวกเราฝากด้วยครับ 

ในความเห็นที่อยากกราบเรียนที่ประชุมก็คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นเรื่อง
สะเทือนขวัญ ซึ่งช่วงนี้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์จะเห็นโทษอุบัติเหตุชัดเจนแล้วตอนนี้ คิดว่าถ้าหากทุกส่วนราชการ  
ทุกหน่วยได้ร่วมการจัดประชาสัมพันธ์รณรงค์อย่างต่อเนื่องเข้มข้นในช่วงนี้ก็อาจจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป  
ในแนวทางที่ดี ใส่ใจเรื่องของจราจรวินัยในการขับขี่ต่าง ๆ ท าให้ลดอุบัติเหตุลงได้เป็นอุทาหรณ์ให้ท าไปสู่เหตุการณ์ที่ดี 
น าวิกฤตเป็นโอกาสก็เป็นไปได้ ยอดผู้บาดเจ็บยังนอนรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ตอนนี้จ านวน 6 ราย  
ซึ่งทางโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ก็ให้บริการอ านวยความสะดวกไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการฟร ี

ขอรายงานชี้แจงเพ่ิมเติมของต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านผู้บังคับการฯ ได้ประสานงานกับทาง 
ผู้บังคับการฯ ต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาและท่านรองผู้บังคับการฯ ที่คุมสอบสวนประสานงานมาเพ่ือสอบสวน
อ านวยความสะดวกกับญาติผู้เสียชีวิตเนื่องจากว่าอุบัติเหตุรถพลิกค่ าที่วังน้ าเขียว เราได้จัดห้องประชุมพระยาชัยสุนทร
ต้อนรับกับญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 18 ศพ ทั้งสอบปากค าญาติพ่ีน้องญาติพ่ีน้อง และพยานด้วยขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาจจะมีส่วนที่อาจยังบาดเจ็บอยู่อยู่โรงบาลมหาราชฯ ก็จะได้รวบรวมการให้การเข้าไปในส านวนประกอบ
ทั้งหมดของการสอบสวนในส่วนเอกสารต่าง ๆ ก็จะได้จัดท าให้เรียบร้อยจึงรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้รับทราบ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
รวบรวมรายงานการช่วยเหลือส่งให้ท่านปลัดจังหวัด ฝากให้ช่วยกันทุกหน่วยงาน เชิญประชุมกัน

สรุปเรื่องนี้หน่อยเอาให้ได้ความช่วยเหลือทั้งหมด เฉพาะประกันจ่ายไปทั้งหมด 23 ล้าน จ่ายให้ผู้เสียชีวิต ยังไม่ได้จ่ายให้
คนเจ็บ แล้ว คปภ. ต้องขอบคุณมาก ไม่ได้ดูแค่เฉพาะประกันรถ ท่านไปดูฐานข้อมูลหมดเลยว่าผู้เสียชีวิตได้ ประกันชีวิต
อะไรบ้าง ปกติ 15 วัน ถึงจะได้ ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์  จันทร์โอชา ย้ าให้ด้วยถึงจะได้ ชาวบ้านก็ดีใจกัน  
อย่างไรก็ตามยังจะมีเรื่องการช่วยเหลือต่าง ๆ อีกจะได้รวบรวมสรุป ต้องขอบคุณทางจังหวัดนครราชสีมา และต้อง
ขอบคุณน้อง ๆ มูลนิธิที่ช่วยกัน 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่4 เรื่อง เพื่อพจิารณา 

  - ไมม่ ี- 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่อง เสนอโดยเอกสาร 

1. ผลการด าเนนิงานโครงการจงัหวดักาฬสนิธุ ์บ าบดัทุกข ์บ ารงุสขุ สร้างรอยยิม้ใหป้ระชาชน 
ประจ าปงีบประมาณ 2561 ครัง้ที ่6/2561 ในวนัพฤหสับดีที ่19 เมษายน  2561  ณ  โรงเรยีนนามลวทิยาคาร 
บา้นนามล หมูท่ี ่1 ต าบลโคกสมบรูณ ์อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

โดย  ที่ท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. - ผลการด าเนินงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ส่งรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่  

3/2561 
โดย  ส านักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. จุลสารส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ 

โดย  ส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์    
4. สรุปผลการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนเมษายน 2561  
โดย  ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระเบยีบวาระที ่6 เรื่องอื ่นๆ 

หัวหน้าส านักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  
ขออนุญาตครับท่าน เอกสารของคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ปัจจุบันเราให้สแกน QR Code จุลสารเรา

ไม่มีเอกสารเรามี QR Code ให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเอกสารประกอบการอบรมต่าง  ๆ 
ปัจจุบันเราจะท าเป็น QR Code ให้สแกนผ่านมือถือ ขอบคุณครับ 

ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ขอรายงานความคืบหน้าที่ท่านสั่งการให้ด าเนินการ อยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกก็คือ การจัดประชุม

ระหว่างกลุ่มผู้ปลูกข้าว แล้วก็เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ซึ่งอาศัยน้ าจากคลองชลประทานจากเขื่อนล าปาว  
โดยสรุ ปก็คื อ ในปีนี้ ทางชลประทานเขื่ อนล าปาวยั งมีการซ่อมแซมคลองอยู่ โ ดยจะปิดการส่ งน้ าตั้ งแต่  
ในวันที่ 30 เมษายน 2561 แต่อย่างไรก็ตามทางชลประทานก็รับปากว่า การซ่อมแซมคลองฝั่งซ้ายซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เขตต าบลล าคลองอ าเภอเมือง จะให้เสร็จไวที่สุด ส่วนที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งผมจะให้หน่วยงานชลประทาน 

ปล่อยน้ าขังคลองหรือว่านอนคลองนั้น  ชลประทานก็จะทดลองท าในปี 2562 ในเดือน
พฤษภาคมและมิถุนายนซึ่งปี 1 ชลประทานก็จะปิดน้ าซ้อมคลองอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน แล้วก็  
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ซ่ึงทางเกษตรกรก็เข้าใจตัวเลขอันหนึ่งที่ชลประทานน าเสนอ เมื่อวานการปลูกข้าว 
ในฤดูแล้งจะใช้น้ าอยู่ 1382 คิวต่อไร่แต่ถ้าเลี้ยงกุ้งใน 5 เดือนจะใช้น้ าถึง 6500 คิวต่อไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงกุ้ง  
ใช้น้ า เยอะกว่ าการปลูกข้าว  ทางชลประทานก็ได้แจ้ ง เกษตรกรว่ าเขื่อนล าปา ว จากเดิมการสร้ างคลอง 
เป็นการออกแบบเพื่อใช้ในการปลูกข้าวที่นี่ กุ้งก็เริ่มตั้งแต่ปี 32 เป็นต้นมาแรก ๆ ก็ไม่มีปัญหา แต่ต่อมามีการขยายเลี้ยง
มากขึ้น ดังนั้น ก็ต้องใช้น้ าเยอะ แม้ว่าเราจะแนะน าให้เกษตรกรสร้างบ่อพักน้ า  แต่ว่ามันก็มีน้อยเพราะเกษตรกร 
จะอ้างว่าพื้นทีเ่ขามีไม่เยอะ 

ส่วนเรื่องที่ 2 การกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์กุ้งก้ามกรามกาฬสินธุ์  ซึ่งผมได้
จัดประชุมหน่วยงานประมงกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รวมทั้งบริษัทเอกชนแล้วก็โครงการส่งน้ าบ ารุงรักษาล าปาว 
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สรุปได้ว่าจะจัดงานวันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2561 นี้ คือจากเดิมคิดว่าจะจัดกิจกรรม 1 วัน 
แตใ่นที่ประชุมคิดว่าเอาสัก 2 วัน บริเวณจัดงานก็คือที่หาดดอกเกดส่วนชื่องานนั้นที่ประชุมก็เสนอมา 2 ชื่อ คือด าน้ าจับ
กุ้งกินปลาเขื่อนล าปาว กับชื่อหนึ่ง ด าน้ าจับปลาบู่คู่กุ้งใหญ่กินปลานิลเขื่อนดินล าปาว อันนี้ผมดูชื่ อเรียกน่าจะเหมาะสม
กว่า กิจกรรมในการจัดงาน สรุปว่ามีการแข่งขันด าน้ าจับกุ้ง มีแข่งขันด าน้ าจับปลาบู่  มีแข่งขันผัดกะเพรากุ้ง  
ทางหน่วยงานเกษตรรับรองว่าจะหากะเพราพันธุ์ไทยดั้งเดิมเตรียมส ารองไว้แล้วประกวดปลานิลใหญ่สุขภาพเยี่ยม  
และก็มีการแสดงจ าหน่ายสินค้าแปรรูปจากสัตว์น้ า แสดงตู้ปลาที่จับได้จากเขื่อนแล้วก็มีนิทรรศการแปลงใหญ่ปลานิล
และกุ้ง และก็มีการโชว์ท าอาหารเมนูจากกุ้งก้ามกราม ท่านผู้ว่าบอกว่าอยากเอาเชฟที่มีชื่อเสียง มีเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ฯ 
ไปหาเชฟมาชื่อว่า อาร์ต (นายศุภมงคล ศุภพิพัฒน์) จบจากอเมริกา ตอนนี้อยู่กรุงเทพ เป็นอาจารย์สอนเชฟ เป็นเชฟ
ระดับต้น ๆ ของประเทศไทยเชี่ยวชาญอาหารไทย นอกจากนี้  ก็มีการประชุมเรื่องเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอย่างไรได้ผลผลิตดี 
มีมาตรฐาน เมื่อเช้าได้หารือกับหัวหน้าส านักงานจังหวัดแล้วว่า งบประมาณ 140,000 กว่าบาท ส่วนที่ผมจะขอจาก
จังหวัดก็ประมาณ 88,000 บาท  

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
หัวหน้าส านักงานคุณไปประสานตัดชุดมาสคอต เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ หัวหน้าส านักงาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผูบ้งัคบัการต ารวจภธูรจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ในตัวของผมนะครับที่ผ่านมาก็อยากเสนอแนะท่านนายกเทศมนตรี จัดงานโครงการวัดสว่างคงคา  

ผมต้องกราบขออภัยที่แถลงข่าวว่า มีการตีกันอะไรต่าง ๆ นะครับ ระงับเหตุไม่ทันก็เป็นเหตุให้ย้ายผู้ก ากับออกไป 
อยากจะเรียนเสนอแนะการจัดงานในคราวต่อไปครับ  ท่านนายกครับ คือบริเวณซอยที่แยกแยกอะไรต่าง  ๆ  
มืดมากทางคุ้มต่าง ๆ การจัดงานอลังการมากผมได้สั่งการ  ให้กับทางต ารวจเก็บข้อมูลความบกพร่องนี้แล้ว  
ถ้าปีหน้าจัดอีกก็อยากจะให้ต ารวจพร้อมทหารทางกู้ภัย อปพร. ต่าง ๆ ช่วยกัน วันที่ 3 ที่ผมลงไปคุมเองเหตุการณ์
เรียบร้อย  จนวันปิดงาน ตอนนี้ ต้องกราบขออภัยท่านนายก เทศมนตรี เมืองกาฬสินธุ์  คือวันนั้นท่านรอง 
ผู้การรักษาการแทนผู้ก ากับเมือง ท่านไปสั่งให้เลิกใช้เสียงตอนสองทุ่มครึ่ง ซึ่งมันไม่ใช่ครับผม ก็เลยบอกท่านรอง 
ผู้การฯ ว่าและหวังดี วันสุดท้ายให้ปิดเร็ว ๆ หน่อย ไม่ใช่นะครับ เขาจะเล่นก็แล้วแต่เรามีหน้าที่ควบคุมงานอย่างน้อย 4 ทุ่ม 
ปิดอยู่แล้ว อยากให้ท่านนายกดูเรื่องไฟฟ้า ตามซอยมันมืดมากนะครับ เขาได้ตีกัน ที่ท่านเป็ดโทรมาหาผม พวกเขา
หลบหนีเข้าซอยก็มี แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถก็มี แล้วการจราจรติดขัดมากเรามีมาตรการ ผมได้ท าข้อบกพร่องไว้แล้ว ก็คิดว่า
คราวหน้าผู้การคนใหม่คงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้  และคงจะให้เป็นเรื่องของนโยบายท่านผู้ว่าฯ ไม่อยากให้มีเหตุขึ้นมา  
ผมพร้อมที่จะรับผิดที่ผ่านมา และก็กราบขออภัยประชาชน  

ส่วนต ารวจทุกพ้ืนที่ท างานด้วยความเข้มแข็ง ก็อยากจะบอกว่าโครงการฝากบ้านไว้กับต ารวจ  
61 หลัง ทุกอ าเภอ ชาวบ้านกลับมาถึงบ้านปลอดภัยดีไม่มีของหายเลย ผมก าชับเด็ดขาดนะครับว่าให้ไปตรวจ  
ก็อยากจะบอกท่านนายอ าเภอนะครับ ท่านนายอ าเภอมีส่วนช่วยได้เยอะนะครับ กับต ารวจนะครับ ท่านเคียงคู่กับ 
ผู้ก ากับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนายอ าเภอทุกท่าน ในส่วนของผมอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องก าลังของทหารที่ผมด าเนินการ
เกือบ 200 คน ทั้งหมดคือส่งแขกกลับบ้าน 4 ทุ่ม กว่าไม่เกิน 5 ทุ่ม ถนนสายอนรรฆนาคเงียบหมด ไม่มีแม้แต่
เสียงเพลงนะครับ ก็มีเสียงสะท้อนว่ามีการมาให้ปิดท าไม ก็ต้องขออภัยนะครับ ผมก็ไม่รู้จริง ๆ ก็ให้เลิกใช้เสียงประมาณ 
4 ทุ่มกว่า ต้องขออภัยประชาชนที่ปิด จากวันนั้นด้วยนะครับ 

ส่วนเรื่องน าแอลกอฮอล์เข้าไปในงานมีเยอะครับ มาในแง่ใส่ถุงพลาสติกบ้าง ใส่ถังขันน้ ามาบ้าง 
ที่ซ่อนมาเพราะเขาอยากกิน เพราะฉะนั้นผมก็ตั้งจุดสกัดอีกจุด  ว่าให้ยึดไว้กองอ านวยการ ยึดได้ 100 ขวด  
ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ที่ท่านได้ให้ความส าคัญตรงนี้ ผมก็พร้อมที่จะรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้น 
ก็คิดว่าจะแก้ปัญหา ผมท าเป็นเอกสารไว้ให้เข้าห้องคราวต่อไป 

/นายกเทศมนตรี... 
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นายกเทศมนตรจีังหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
รับไปด าเนินการขอบคุณครับ 

รองผู้ว่าราชจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์)  แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
ท่านนายกเทศมนตรีครับ ผมฝากนิดนึง เห็นมีทางท่านผู้การคุยกันหลายคนนะครับ คือในถนน

อนรรฆนาคที่เราเล่นสงกรานต์ เรามีการเล่นโฟมด้วย ฝากนิดนึงครับถ้าเป็นไปได้จุดที่เล่นโฟมไม่ควรอยู่ตรงถนน  
ควรจะมีจุดที่ให้เขาเล่นนะครับ ถ้าเล่นอยู่บนถนนโฟมมันไหลลงมาถนน มันลื่น แล้วเส้นนั้นรถก็สัญจรด้วย ผมฝาก 
ท่านนายกเทศมนตรีนิดนึงด้วย ลองดูว่าจะให้มีการเล่นโฟมต้อง ก าหนดพ้ืนที่ภายในด้านในหน่อย 

ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
สงกรานต์ จ าเป็นไหมที่จะต้องไปเรียนแบบที่อยู่วัฒนธรรมถนนต่าง ๆ คือผมจ าได้แห่งแรกก็คือ

ถนนข้าวสาร ของจังหวัดขอนแก่นก็คือถนนข้าวเหนียว แล้วก็เกิดงถนนข้าวทั้งประเทศเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ข้าวโพด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ข้าวก่ า คือประเด็นที่พูดก็คือว่าหรือเราจะย้อนกลับไปสมัยก่อน  เราไม่จัดบนถนน เรามาจัดบน 
หน้าศาลากลางหลังเก่าจะได้ไหม เอาที่ว่างทั้งเวทีท าอะไรให้อยู่ตรงนั้น เรื่องถนนที่มันฮิตเพราะมันติดกับพฤติกรรมการ
นั่งรถกระบะและสาดน้ ากัน ก็เลยแห่กันไปนั่งกินเหล้าอยู่ข้างทาง อันนี้หารือกันอีกที เพราะว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขัน  
Me too คือแกมีฉัน ก็มีจริงต่างคนต่างจริง แต่ถ้าเราฉีกแนวของเราจะขายวัฒนธรรมลานเวที ก็รวมกันอยู่ตรงนี้  
ใครจะไปเล่นน้ าสาดน้ าจะได้คุมกันได้ง่าย ๆ อันนี้ลองหารือดูนะครับ 

เรื่องวาตภัยมันชี้ให้เห็นว่านับวันภัยจากวาตภัยจะ 1.วงกว้าง 2.รุนแรง ไม่ต้องคิดอะไรมาก  
แล้วกัน ลมตามธรรมชาติ มันไม่มี ผมเคยไปสวนชาวบ้านเขาปลูกกล้วยไว้ขาย ขายทั้งลูกขายทั้งใบตอง แล้วเขาก็ปลูก 
ต้นสะเดาไว้เป็นแนวกันลม ปรากฏว่าช่องที่ต้นสะเดามันตายแล้วก็ เอาออก ใบตองแตกหมดเลย แต่ที่มีแนวกันลมที่ 
ต้นสะเดามันเป็นแนวเก็บใบตองขายสบาย นี่คือธรรมชาติเขาบอกเราฉะนั้นปีนี้ อยากให้ทุกส่วนราชการ ทุกอ าเภอ  
หนึ่งคนหนึ่งต้น ฝนนี้เตรียมเลยนะครับ ของศาลากลางเรามอบ ท่านหัวหน้าโดยพิจารณาแบ่งโซนกัน ต้นไม้ก็ยังตายเลย 
ส่วนราชการที่แบ่งไว้แล้วท าอะไรกัน หรือจะต้องมานั่งไล่จี้กัน ท่านหัวหน้าส่วนช่วยดูหน่อย แบ่งโซนไปแล้ว รับไปแล้ว 
ช่วยดูหน่อย ผมเห็นแล้ว จะมาบอกว่าเป็นของผู้ว่ามันไม่ใช่ของผม ศาลากลางนี้ ของพวกเราทุกคนช่วยกันดูแลรักษาไว้
ให้เจ้าของเขา ก็คือคนกาฬสินธุ์ช่วยลงไปดูหน่อย ป้ายไปท าป้ายมาหน่อยจะได้แสดงว่าสวนบริเวณนี้รับผิดชอบโดยใคร 
เป็นป้ายพลาสติกเลยนะ จะได้รู้ว่าสวนส่วนราชการไหน สวย ไม่สวยยังไง จะได้ดูแล แล้วก็ศาลากลางดูแล้วมันถนนก็
ทรุดประสานโยธาแจ้ง เพราะอยู่ในระยะรับประกันให้ทางนั้นมาแก้ไข ตอนบ่ายนะครับ  

คือมีสิ่งบ่งชี้ที่ เราจะต้องแก้ไขคือเรื่องยาเสพติดพ่ีมนตรีและทางต ารวจท าเต็มที่อยู่แล้ว  
ดูจากผลงานการกวาดล้างครับพ่ีมนตรีได้ที่ 1 ของภาคมาตลอด ผลงานเป็นที่ประจักษ์ แต่ทั้งนี้ว่ามีตัวบ่งชี้ที่เรา  
เห็นทีจะต้องมาร่วมกัน คือหนึ่งมันมีข่าวไว้ว่าเกณฑ์ทหารพวกผิดถูกตรวจเจอยาเสพติดฉี่ม่วง 600 กว่าคนเป็นอันดับ 1 
ของประเทศท่านปลัดจังหวัด บอกว่าไม่ใช่ 600 ข้อมูลยังไม่ถูก ที่ถูกคือ 1,400 อันที่ 2 เราก็มีคดีล่าสุดคดีส าคัญคือ
ข้าราชการเกี่ยวข้องกับยาบ้าเป็นหมื่นเม็ด อันที่ 3 เมื่อเช้าก็ก าชับนายอ าเภอไปแล้ว เมายาบ้าอาชีพก็ไม่มี มีได้ยังไง 
ปืน 9 มม. กรีดยางให้เฉย ๆ นายอ าเภอออกให้เฉยเลย เมายาบ้าออกมาตระเวนจี้นักศึกษา ยิงนักศึกษา แล้วก็ที่ไหนนะ 
ที่เขาวงหรือที่ค าม่วง ที่เรียกออกมาว่าจะไปรับยาบ้าที่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย แล้วก็ยิงตาย ของเรามันมีหลายคดีแล้ว  
ที่ส าคัญที่สุดมันมีตัวชี้วัดว่า ผมถามในพ้ืนที่แล้ว แต่ก่อนผมเป็นรองผู้ว่ามา 3-4 ปีอยู่ศาลากลาง ยา 1 เม็ด 350 บาท 
ต่อมา ถ้าเกรดต่ า ๆ 80 บาท ดีขึ้นมาก็เหลือแค่ 100 บาทเอง แล้วก็มันเป็นหนึ่งในมาตรการเรื่องกาฬสินธุ์ Happiness 
Model ด้วยฉะนั้น แจ้งทุกส่วนนะครับ ผมจะเริ่ม Kick Off วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561  
เรื่องยาเสพติดฉะนั้นวันนี้ออกจากห้องประชุมท่านอย่าตกใจ 

 
 

/ขอความร่วมมือ... 



 - 22 - 
 

 

ขอความร่วมมือด้วยนะครับ ผมก็ต้องตรวจมีเจ้าหน้าที่มารอตรวจปัสสาวะทุกท่านอยู่ข้างหน้า  
เราจะไปบอกเขา เราต้องแสดงให้ชาวบ้านเขาเห็นก่อน แล้วก็ทุกส่วน ท่านนายอ าเภออย่าหนีนะครับ และถ้าเป็นไปได้
ท่านผู้ก ากับอยู่ด้วยก็จะเป็นการดีนะครับ เราจะไปด้วยกันครับ ผู้ว่าไม่ได้อยากดังครับ เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันต้องท า
อะไรสักอย่าง เพ่ือที่จะอธิบายสังคมให้ได้แล้วมันปล่อยไปไม่ได้หรอก ไม่งั้นประเทศเราอีก 10 ปี ข้างหน้าไม่ต้องสู้กับใครแล้ว 
ฝากไว้ด้วยว่าเราจะลองช่วยกันท าจริง ๆ ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน อะไรต่าง ๆ นี้  

ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ขออนุญาตครับ ท่านผู้ก ากับทุกคนเข้าด้วยนะครับ ผมก็จะเข้าด้วย แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับ 

ผมบอกตรง ๆ นะครับผู้ว่าฯ คือศูนย์ด ารงธรรม  เวลาส่งหนังสือถ้าส่งประสานงาน ปกติผมอยากให้ท่านกลั่นกรอง 
เลือกด้วย บางครั้งมันเป็นเรื่องเก่ียวกับความลับเกี่ยวกับยาเสพติดต่าง ๆ ส่งตามสายงานมาเป็นเอกสารโดยท่านรองผู้ว่าฯ
เซ็นมา ปรากฏว่ามันผ่ านเอกสารมาถึ งหน่วยงานผม  มันก็ ไปบอกกันแล้ วครับ  ยั ง ไงก็ขอให้ส่ ง โดยตรง 
ให้ ผมก็ได้ ที่ผ่านมา แต่ตอนหลังยังท าเอกสารส่งประทับตราลับมาด้วย อย่างนี้มันก็ไม่ลับแล้ว ข่าวรั่วแล้วก็  
ผมก็ไม่สามารถที่จะจับได้  พอไปถึงคนก็ไม่มี อยากให้ดูว่าถ้าเรื่องไหนลับนี่  ศูนย์ด ารงธรรมสั่งให้กลั่นกองด้วย  
ส่งหาผมโดยตรงรับรองว่าไม่ผิดหวัง โดยเฉพาะต ารวจที่เกี่ยวข้อง ผมไม่เอาไว้แน่นอน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ขอบคุณครับพ่ีมนตรี ผมว่าถ้าเป็นเรื่องลับ เรื่องด่วน ท่านหัวหน้าส านักงานจังหวัด เอาหนังสือไป

ให้ท่าน มันก็ไม่ไกลหรอก เอาไปให้ด้วยตัวเองเลย มีประเด็นอื่นไหมครับเชิญครับ ขอโทษสถิติด้วยเชิญสถิติครับ 

สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ดิฉัน นางรัดดา กลางบุญเรือง ต าแหน่ง

เดิมสถิตจิังหวัดนครพนม ได้รับค าสั่งให้มาปฏิบัติเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมารายงานตัวต่อท่านผู้ว่าฯ วันที่ 17 
เมษายน 2561 ที่ผ่านมายินดีเต็มใจให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมืออย่างสุดความสามารถขอบคุณค่ะ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ยินดีต้อนรับนะครับ เราใช้งานสถิติเยอะนะ ด้วยการเก็บข้อมูลอะไรต่าง ๆ ขอเริ่มขึ้นภาพ ภาพนี้

เป็นเหมือนโมเดลการท างานเรื่องพืชผักปลอดภัยนะครับ ผมก็จะมีกรรมการเรียกว่า คณะกรรมการด าเนินการ Kalasin 
Green Market อย่างนี้นะครับ ผมตั้งเป้าไว้ 1 อ าเภอ 1 แบรนด์ แล้วก็ Kalasin Green market จะมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนกลุ่มต่าง ๆ นะครับ ทั้งเรื่องงบประมาณวิชาการ เรื่องการหาตลาดให้ และก็เราจะมีกระบวนการในการ
ตรวจสอบควบคุมให้ท่านได้มั่นใจ ให้ผู้บริโภคได้มั่นใจหรือว่าอาหารที่ท่านกินมันมีความปลอดภัยจริง ๆ นี่คือแนวทางที่
เราจะท าต่อไป ผมก็เลยให้เขาออกแบบบูธที่จะไปวางจ าหน่ายเป็นสินค้าของ Kalasin Green Market ที่ผมตั้งใจก็จะมี
วางจุดไว้ในแม็คโคร บิ๊กซี โลตัส เดี๋ยวจะไปเรียกมาพูดคุยหรือเราจะไปพบเขาก็ได้นะ ขอวางแล้วก็บอกท่านนายอ าเภอ
ว่า ถ้าท่านนายอ าเภอมีจุดจ าหน่าย เช่น ในตลาดจะเอาไปให้กลุ่มอะไรต่าง ๆ จ าหน่ายก็ยินดีนะครับ เดี๋ยวสนับสนุนไป 
เป้าหมายก็คือว่าผมจะทยอยไปวางตามเมืองหลัก ๆ ทางภาคอีสานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยขอนแก่น เดี๋ยวจะไป
เจรจาใหเ้รียบร้อยแล้ว ก็จะเริ่มขับเคลื่อนกัน 

ทีนี้ฝากท่านเกษตรจังหวัดนะครับ หนองเลิงเปลือยไปท าอะไรบ้าง ตั้งแต่ตอนน้ าท่วมในแปลง  
ท่านไม่ต้องรอผมนะ มีเรื่องอะไรก็ไปสอนไปอบรมเขาไปเลย เดี๋ยวผมจะตามยุทธศาสตร์ยุทธที่ 2 ผมก็จะท าเป็นเล่ม 
เสร็จหรือยังเล่มอยู่ไหนให้กลุ่มยุทธศาสตร์ท าตั้ง 7 เดือนแล้ว ยังไม่เห็นเลย ท าเป็นเล่มหน่อย เวลานั้นผมจะถือเล่มนี้ไป
ตามหนองเลิงเปือย ประชุมที่อ าเภอสมเด็จอะไรอย่างนี้ ก็จะไปตามแบบนั้นแล้วก็บอกอ าเภอต่าง ๆ ไม่ต้องไปท าแพ็ค 
ให้มันยุ่งยาก เขาเอาใบตองรัดกับเชือก ขายอยู่เซ็นทรัลชิดลมขายดีมาก นี่ก็เป็นตัวอย่างไม่ใช้ถุงพลาสติก เขาก็ติดแบรนด์
ติดโลโก้เข้าไป ซ่ึงเขาก็ขายได้  

/ท่านนายอ าเภอ... 
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ท่านนายอ าเภอก็ไปใช้ในพ้ืนที่  แนะน าชาวบ้านด้วยก็ได้หรือจะชาวบ้านเขามีไอเดียดีกว่านี้  
เช่น ตัดต้นกล้วย แล้วเอากาบกล้วยรองของ แล้วก็ใส่เอาซีนในมาใส่ ข้างบนก็ดูก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง ติดสติ๊กเกอร์  
คือพยายามลดวัสดุที่มันมันจะเป็นขยะย่อยสลายยาก 

อันนี้คือเงาะสามชัยเม็ดหนาร่อนหวานกรอบอร่อย เม็ดลีบ เนื้อหนา เนื้อแห้งแกะออกมาอร่อย
มาก ยิ่งอย่างผมนักชิมโม้หน่อย คุณภาพนี้ไม่แพ้กันเลยทีเดียวก าลังจะออกกลางเดือนหน้า ถ้ากินกันเฉพาะสามชัยก็รู้อยู่
แค่นั้น แล้วมันจะไม่ดัง ครอบครัวนี้พ่อเขาจริง ๆ เป็นคนจันทบุรี มาท าสวนผลไม้ต้นเงาะอันนี้เป็นปีที่ 3 และในสวนที่
เขาปลูกผสมผสาน มีทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด สละ และทุเรียนนี้อายุ 7 ปีแล้ว เลยถามว่าท าไมต้นเล็กจัง เขาก็บอกอาจจะ
เป็นเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศ ปีที่แล้วได้เก็บเป็นรุ่นหนึ่งแล้ว ปกติปีที่แล้วเก็บเป็นรุ่น ปีนี้น่าจะเยอะน่าจะดกท าไม 
มันน้อยจัง เขาบอกเจอหนาว ผมก็เลยมีความคิดว่า บอกท่านเกษตรจังหวัดท่านหนึ่งว่าต้องสร้างบุคลากรที่มีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผลไม ้ไม่ต้องไปเรียนถึงระยองก็ได้ ลุงคนนี้อยู่ที่สามชัยเจ้าของสวนเป็นคนจันทบุรี เขาท านอกฤดูได้ด้วยแล้ว ลูกน้อง
ท่านอยู่สามชัยมีจบพืชสวนมา ลองไปรับถ่ายทอดองค์ความรู้มา เหมือนเพชรบูรณ์ที่ผมอยู่ ถามท่านเกษตรจังหวัดไม่มี
ใครรู้สักคน รู้แต่ว่าทุเรียนสุกคือหล่น ถามว่าทุเรียนสุกตอนไหนตอนหล่นครับ มันต้องเพราะต้องรู้เลยว่า อันนี้ขนาดไหน
กินได้ ทีนี้ที่ผมอยากสนับสนุน แต่ไม่อยากเห็นสวนทุเรียนล้วนล้วน ๆ ผมไปสวนมะม่วงผม ก็ไม่อยากไปดูหรอก ลูกน้อง
ท่านก็บอกว่าดูมาเยอะแล้ว เพชรบูรณ์อันดับที่ 1 เลยส่งใส่กล่องคือหลับตาก็รู้แล้ว มะม่วงก่อนท านี้ยังกับหมอกลง  
ฉีดยากันให้ยาตกอยู่กับคนไทย นี่แหละเวลามันจะเอาไปกินตรวจเลยมีสารก็ไม่เอา ญี่ปุ่นน่ะมันต้องสารไม่มีถึงเอาขึ้นเครื่อง 
ให้คนไทยรับสารพิษ ให้แผ่นดินมันสะสมอยู่อย่างนี้ ผมอยากเห็นผสมผสาน แล้วยิ่งชาวบ้านอยู่ป่าต้นน้ าอยู่บนเขา  
อยู่ดี ๆ ท่านไปบอกให้เขาลงมาให้เลิกไม่มีทางอุตรดิตถ์ที่เขามันเขียวเขียวข้างบนมีแต่ผลไม้ทั้งนั้นล่ะครับมันจะช่วยแทน
ป่าไม้ยืนต้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่อยากเห็นสวนทุเรียนล้วน ๆ นะครับ ต้องเผื่อความเสี่ยงไว้ด้วย ให้ผสมผสานได้ไหม  
โซนเหนือเรื่องไร่อ้อยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นึกไม่ถึง  

ท่านอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดสงครามนะสงครามโลกครั้งที่ 3 เกิดขึ้น  คนต้องตายเยอะแน่ 
โดยเฉพาะเด็กไทยพร้อมจะตายทันที ถ้าเซเว่นปิดแล้ว คนไทยก็จะตายด้วย เพราะอะไร เกิดสงครามมีแต่ไร่อ้อย  
คุณจะกินอะไร มีแต่ไร่อ้อย ไร่มันอย่างนี้ คุณจะกินอะไรมีแต่สวนยางอย่างนี้ ความมั่นคงทางอาหารมันหายไป ท ายังไง
เราจะได้ผสมผสานเหมือนที่ในหลวงท า ในหลวงท าเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ และที่สมเด็จฯเอาเรื่องทอผ้ามา  
เพ่ืออะไรครับ เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านว่าง คุณไปดูตามไร่อ้อยสิ มีเถียงนาที่ไหนล่ะ การมีเถียงนาแสดงว่าชาวบ้านขยันไปนา 
มาได้เพราะเถียงนามันเป็นที่พักกินข้าว นาที่ไหนที่ไม่มีเถียงนา นาที่นั่น คนไม่ได้ไปพักผ่อนแล้ว ที่เหลือไปไหน ว่างมาก 
ความเห็นไม่ตรงกัน การพนันก็ตามมา อย่างน้อยก็นินทากัน สุมหัวกินเหล้ากัน ซึ่งสมเด็จฯท่านถึงท าเรื่องแพรวา  
ในหลวงท าเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้เวลาว่างสร้างรายได้ด้วยตัวเอง แต่ก่อน
ขับรถอีแต๋นเวลาเย็น ๆ ถึงกลับบ้าน เดี๋ยวนี้รถอีแต๋นข้างทางไม่มีแล้วแสดงว่าชาวบ้านจ้างท าหมด เถียงนาก็ไม่มี  
ไม่ท าเองแล้ว จ้างอย่างเดียว เอาง่าย เขาว่าอนาคตจะแย่นะครับ ถ้าเกิดสงครามขึ้นมา คุณจะไปกินอะไรในไร่อ้อย 
คุณจะไปกินอะไรในไร่มัน คุณจะไปหาอะไรกินในสวนยาง แต่ไม่ได้บอกว่าต้องเอายางออกนะ  

อย่างนี้ผมไปดู เขาเริ่มตื่นตัวปลูกอย่างอ่ืนแซมยาง ปลูกทุเรียน ปลูกผลไม้แซมยาง เพราะเขายัง
ไม่โตมาก และในที่สุดมันจะแย่งกันหาแสงอาทิตย์ มันก็จะสูงใหญ่ เราถูกหลอก ท่านเกษตรจังหวัดต้องเปลี่ยนวิธีคิด
ลูกน้องด้วย ส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่า อย่าปลูกอย่างอ่ืนทนไม่ได้เลย มีหรือ ยางจากธรรมชาติเป็นต้นไม้ชนิดเดียว ธรรมชาติ
ที่ไหนมีต้นไม้สูงเท่ากันหมด แล้วอย่าโม้ ยางที่ป่าเรียกฝน ตอนผมอยู่อ าเภอกระนวนแห้งแล้งมาก ฝนไม่ค่อยตก  
เพราะมันไม่มีความชื้น มันไม่มีอะไรข้างล่าง โล่งก็โล่ง เหม็นก็เหม็น ยุงก็เยอะ แต่ไม่ได้ให้เอายางออกนะหมายความว่า 
ปลูกอย่างอ่ืนด้วย ที่เขามาหลอกเราว่าปลูกยางแล้ว ปลูกอย่างอ่ืนไม่ได้ เพราะมันจะได้ขายต้นกล้ายางเยอะ ๆ จะได้ขายปุ๋ย 
ขายยา ตามโปรแกรมท่ีเขาวางไว้เยอะ ๆ  

 
 

/ผมเห็นแล้ว... 
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ผมเห็นแล้ว ผมก็บอกว่า บ้านเรามีโอกาสเป็นไปได้ วันเสาร์เขาเอาทุเรียนให้ผม เขียวลูกเล็กนี้
ไม่ใช่นะครับ แต่เป็นของอ าเภอเบตง 180 บาท เม็ดมากกว่าเนื้ออันนี้ เนื้อลีบ เม็ดไม่ลีบ เข้าใจไหม เนื้อลีบเม็ดใหญ่ 
ทุเรียนพวงมณี แต่อร่อย ยืนยันว่าอร่อยและกลิ่นไม่แรง ผมวางไว้ในห้องไม่ค่อยได้กลิ่น เห็นลูกเขียว อย่านึกว่าไม่สุกนะ  
เราประมาทไม่ได้นะ แต่ 2 ลูกใหญ่นี้ คือทุเรียนสามชัย 

ชาวบ้านไม่ได้ให้นะครับ ผมซื้อ เดิมเขาจะให้นั่นแหละ ปลัดอาวุโสเป็นพยานได้ เพราะผมเกรงใจ
ชาวบ้าน จะไม่พยายามเอาของใครฟรี 2 ลูก ผมซื้อมา 1,000 บาท วันเสาร์นี้น่าจะกินได้ ทีแรกก็โวยวาย ว่าท าไม 
จึงออกเอาปลิงทุเรียนออก ผมจะได้รู้ว่าปลิงมันหลุดวันไหน เลขาผมบอกไม่ใช่ เจ้าของสวนเขาตัดแสดงว่าใกล้สุกแล้ว  

ตัดปลิงเพ่ืออะไร ท่านดูปลายขั้วมันมีสีเหลืองเหลืองอยู่มันทาน้ ายาบ่มให้สุก ทุเรียนบางทีจะสุก 
ไม่เท่ากันนะ แต่ถ้าใช้น้ ายาผมไม่รู้ ว่ามันมีผลกระทบอะไร  จีนก็ใช้น้ ายาป้ายเอาทั้งนั้น  มันจะสุกลงไปในไส้  
จากไส้ออกมาแล้ว มันจะสุกเสมอกัน เดี๋ยววันเสาร์ก็จะได้กินแล้ว ใครสนใจก็หมอนทอง ใครสนใจก็แวะไปจวนผู้ว่าฯ นะครับ 
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง ทีนี้ผมก็นัดเขาไว้ว่ากลางเดือนหน้า ทั้งเงาะ ทั้งทุเรียนสามชัย ออกอ าเภออ่ืนด้วยนะ นายอ าเภอ
ออกพ้ืนที่ด้วย มีอะไรดี ๆ อย่างนี้มาบอกด้วย เห็นว่าเงาะอยู่ค าม่วงก็มี  เขาว่าอย่างนั้น ทุเรียนก็มี จริงหรือเปล่า
นายอ าเภอค าม่วง 

นายอ าเภอค าม่วง  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านที่เคารพ ส าหรับอ าเภอค าม่วงนั้นจะมีทุเรียนอยู่ที่บ้านสันเมือง 

แต่ไม่ได้ปลูกเป็นแปลง ปลูกไม่มากเท่าไหร่ ประมาณ 4-5 ต้น ตอนนี้ก็เป็นลูกเหมือนกันครับ เงาะอยู่ที่บ้านดงสวนพัฒนา 
ตอนนี้ก็ยังเริ่มเก็บผลผลิตแล้วครับ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ไปจองไว้หน่อยได้ไหม คืออย่างนี้ ไม่ได้ขอเขาฟรี ให้ซื้อเขา ผมจะซื้อเอง ตลาดให้ 150 บาท  

ผมให้ 160 บาท เงาะที่ตลาดปีที่แล้ว ผมขายอยู่หน้าห้อง เป็นรองผู้ว่าฯ แป๊บเดียวหมด เขาให้ 20 บาท ผมให้ 25 
บาท ให้ชาวบ้าน ไม่ใช่อะไรหรอก คือผมต้องการให้คนกาฬสินธุ์รู้ว่าบ้านเราก็ม ีจะได้พูดปากต่อปากเข้าใจหรือยัง 

เอาอย่างนี้แล้วกันทางนี้อาจจะไม่เข้าใจ ท่านเกษตรจังหวัดไปหาต้นตอ เดี๋ยวผมจะลงไปดู 
อ าเภอท่าคันโท อ าเภอห้วยเม็ก ไปตรงหนองโน สวนยังอยู่หรือเปล่า สวนผลไมน้ะ 

เกษตรจงัหวดักาฬสนิธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ทีท่่าคันโทนะครับไปตรวจสอบ แล้วต้นทุเรียนตายหมดแล้วที่ท่านเคยไปกินสมัยอยู่อ าเภอกระนวน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ลองไปดู มีผลไม้ที่เอามาโชว์ได้ เดี๋ยวผมจะเปิดบูธ แล้วก็แถลงข่าว เรื่องทุเรียนกาฬสินธุ์ เอาที ่

บิ๊กซี แม็คโคร หรือโลตัสก็ได้ พร้อมบูธ กลางเดือนไหวไหม ไปดูเงาะที่ค าม่วงให้หน่อย เห็นเขาว่ามีเยอะ เห็นไหมครับ 
เป็นผู้ว่ามันมีดีอย่างนี้แหละ ท่านในอ าเภอ เวลาผมเจอเขา เขาไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรกับผม เขาก็พูดเรื่องท่านให้ฟัง ให้
ระมัดระวังตัวให้ดี 

นายอ าเภอหนองกุงศรี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ส าหรับเงาะกับทุเรียนที่อยู่หนองกุงศรีก็มีนะครับ เงาะนี้จะอยู่ที่บ้านหนองชุมแสง และบ้านหนอง

บัวชุม ทุเรียนเช่นเดียวกันครับ ทุเรียนก็ก าลังขยายเป็นหลายแปลง เงาะก็ก าลังเป็นลูกเล็กอยู่ครับ  
 
 

 
 

/ผูว้า่ราชการ... 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
ท่านเกษตรจังหวัด นายอ าเภอได้ชี้เป้าแล้ว ลงไปดู แล้วก็จัดการคือไม่ใช่อยากได้ก าไร ผมอยาก

เปิดตัว หนึ่งคนกาฬสินธุ์หลายคนยังไม่รู้ ว่ามีทุเรียนนะ แล้วก็ตั้งชื่อเลยสามชัยไดโนเสาร์ สภาเกษตรเขาตั้งชื่อไว้อย่างนี้ 
หนูอยากใช้ชื่อแค่ทุเรียนสามชัยก็บอกว่าแล้วแต่คุณแล้วกัน  คุณเป็นเจ้าของสวน หรือว่าเป็นทุเรียนไดโนเสาร์  
มันจะคือบ่ล่ะ ศรีสะเกษมันทุเรียนดินภูเขาไฟ แต่ผมดูแล้วโอเคอยู่นะ รูปส่งออกก็เล่าให้ฟังนะครับ เตรียมอุดหนุนด้วย 
เตรียมควักกระเป๋าท่านดี ๆ ถือว่าเราช่วยเกษตรกรแล้ว ก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เปิดตัว มีประเด็นเพ่ิมเติมไหม 
ผมบอกลูกน้องเก็บทุเรียนไว้ดี ๆ เพราะว่าเมื่อวานมีทุเรียนมาจากอ าเภอเบตงมีอยู่ทั้งหมด 7 ลูก ไปหายเกลี้ยงเลย 
ภรรยาผมเอาไปขอนแก่นหมดเลย ไม่ให้ผมกินสักลูกเลย ยึดแม้กระทั่งเงินเดือน มาเจอทุเรียนยังเอาไป ตกลงนะครับ 
ขอบคุณทุกภาคส่วน ตอนบ่ายมาคุยเรื่องยาเสพติดนะครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาคุยกันหน่อยนะครับ อย่าลืมตรวจ
ปัสสาวะหน่อยนะครับ 

มตทิีป่ระชมุ รับทราบ 

เลิกประชมุเวลา    12.00 น. 
*********************************** 

 

                  (ลงชื่อ)         นายอานุภาพ  จักรแก้ว        ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายอานุภาพ  จักรแก้ว) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวภัทราภรณ์  คงพูลเพิ่ม.... พิมพ์/ทาน 
 


